
Foreldraráðsfundur 
4.október  

María, Lilja, Vigga, Kolla  
 
Fundarefni:  

● Farið yfir nemendafjölda og stöðugildi 
○ 27 nemendur  
○ 9 starfsmenn í 7 stöðugildum  

● Framtíðarsýn: Starfsfólk og fjöldi barna 
○ Stöðugleiki í starfsmannamálum í nánustu framtíð  
○ Sjáum fram á fjölgun um 1 barn á þessu skólaári (=28) 
○ Ragga hættir febrúar/mars  
○ Írena kemur inn úr orlofi eftir páskafrí  
○ Mötuneytismál  

■ Matur verður eldaður í Bjarmanesi frá og með fimmtudeginum 
5.október 

■ Samningur gerður fram að áramótum  
■ Það sem verður eftir í leikskólanum 

● Allt brauð bakað innanhúss áfram 
● Morgunverður (grautur, cheerios og AbMjólk) 
● Ávextir  
● Nónhressing: álegg á brauð 

■ Foreldraráð sammála um að þetta sé spennandi og jákvæð 
lausn  

■ Núverandi matráður (María Ösp) getur þá einbeitt sér að því að 
þjónusta betur kjarnana, börn og foreldra 

● Skólanámskrá sett fram til samþykktar 
○ Samþykkt  

● Jafnréttisáætlun sett fram til samþykktar 
○ Samþykkt  

● Önnur mál 
○ Rætt um sandkassann og framtíðina á útisvæði  

■ Unnið áfram í áföngum næstu ár  
○ Fulltrúi í Fræðslunefnd úr ráðinu: Kolbrún Ósk 

 
 
Fundi slitið  
 
 


